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เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล     บัดนี้ได้เวลาตามกำหนดการประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  
เลขานุการสภาฯ           เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

                            ดอนดู่ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่     
       สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 

นายหวัน สีหามาตย์    เมือ่ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่     
ประธานสภาฯ              สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ดังนี้ครับ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายหวัน สีหามาตย์ เรียนท่านนายก/ปลัดและสวัสดีสมาชิกสภาฯอบต.ดอนดู่ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้า 
ประธานสภาฯ  ร่วมประชุมในวันนี้ครับ กระผมขอเริ่มชี้แจงรายละเอียดการประชุมวันนี้นะครับ 

1. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือ
เปิดเป็นระบบสั่น เพ่ือให้เกียรติที่ประชุม นะครับ 

2. เนื่องจากวันที่ 13 เมษายน 2567 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจะดำเนินการจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุชื่อโครงการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 
2567 มีการเชิญผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรมเพ่ือให้ผู้บริหารคณะสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่เราได้รดน้ำขอพร ระหว่างนี้การ
ประสานงานและการดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโครงการกองการศึกษากำลัง
ดำเนินการอยู่นะครับ และขอความร่วมมือท่านผู้บริหารทุกท่านและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนดู่ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับ  

ที่ประชุม                   - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567  
   เมื่อวันอังคารที่  13  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567 
นายหวัน  สีหามาตย์ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 
ประธานสภาฯ              เมื่อวันอังคารที่  13  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567 ครับ ขอเชิญท่านเลขาสภาฯ ครับ 
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
เลขานุการสภาฯ           ประจำปี2567 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ได้มอบ 
                               ให้ท่านสมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกกรุณาตรวจสอบว่าต้องการ  
                               เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพ่ิมเติมสิ่งใดหรือไม่เพ่ือให้ถูกต้องตามท่ีได้ประชุม ขอให้ท่านสมาชิก 
                               ได้ตรวจสอบครับ 
                              - มีท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุมครับ 
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นายหวัน สีหามาตย ์ ตามท่ีท่านเลขาสภาฯได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ 
ประธานสภาฯ              สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันอังคารที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567 
            ไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
                               รับรองรายงานการประชุมครับ                    
                                  

มติที่ประชุม         สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ได้พิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไขจึงมีมติรับรองรายงาน           
                             การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ สมัยสามัญ  สมัยที1่ ประจำปี 2567  
                             เมื่อวันอังคารที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 
                                           มีมติรับรอง.........11..............เสียง 
                                          ไม่รับรอง.............-..............เสียง 
                                         งดออกเสียง..........-.............เสียง  
                             
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 5.1 พิจารณาการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ และขอโอนงบประมาณรายจ่าย   
                              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
นายหวัน สีหามาตย์      ในสว่นของระเบียบวาระท่ี 5.1 นี้ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ และขอโอน   
ประธานสภาฯ             งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอเชิญท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่ 
                              งบประมาณได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล     ครับขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ เนื่องจากคอมพิวเตอร์งานสวัสดิการและสังคม ปัจจุบันใช้งาน 
ปลัด อบต./เลขานุการ  ไม่ได้ ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่สะดวก เมื่อประชาชนมาติดต่อขอข้อมูลก็ไม่สามารถให้  
                             ข้อมูลได้ ซึ่งงานสวัสดิการและสังคมจะเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกเรื่องการลงทะเบียน 
                             เด็กแรกเกิด การลงทะเบียนและการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น ซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหา     
                             ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่เพ่ือทดแทนคอมพิวเตอร์เดิม หากทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาจะทำให้ไม่ 
                             คุ้มทุนต่อการบำรุงรักษา ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่นะครับ 
                            รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณและขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                            งบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
                            งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567รายละเอียดได้แจกให้ สมาชิกสาภาฯ 
                            ทุกท่านแล้ว ขอเชิญทุกท่านพิจารณาไปพร้อมกันนะครับ 
                          การวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข 
                           เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 และ ข้อ 29 รายละเอียดมีดังนี้ 

    สำนักปลัด   
1. รายการขอโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งเพิ่ม ดังนี้ 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  งบลงทุน  



                           หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ 
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               ประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จำนวน 1 เครื่อง ราคา 24,000.-บาท (-สองหมื่นสี่พัน    
               บาทถ้วน-) รายละเอียดตามเกณฑ์ราค กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์   
               ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอโอนงบประมาณมาตั้งเพ่ิม จำนวน  
               24,000.-บาท (-สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) โดยขอโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
               งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวนเงินที่ 
               ขอโอนลดจำนวน 24,000.-บาท (-สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 
                      รายการคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ 

               - มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) 
                 และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (TurboBoost   
                 หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz จํานวน 1 หนวย 
              - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
                เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB 
              - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
              1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
              2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
              Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
              3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ 
              ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
               - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
               - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State 
              Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
               - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไม 
              นอยกวา 1 ชอง 
                  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
                  - มีแปนพิมพและเมาส 
                  - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล  - กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงาน  โต๊ะอนุบาลหน้าขาวพร้อม 
ปลัด อบต./เลขานุการ  ม้านั่ง ตามท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ประจำปี2567 แผนงานการศึกษา      
                             งานบริหารทั่วไปเกี่วกับการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษางบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์   
                             ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะและเก้าอ้ีม้านั่งไม่มีความเหมาะสมกัน โดยโต๊ะมีขนาดความสูง 55  
                             เซนติเมตร แต่เก้าอ้ีมีขนาดความสูง 50 เซนติเมตร หากทำการจัดซื้อแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้  
                             ทำให้หน่วยงานภาครัฐเสียประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     2. รายการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณ ดังนี้ 
ข้อความเดิม 



  2.1 แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่วกับการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษางบ
ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  โต๊ะอนุบาลหน้าขาวพร้อมมม้านั่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอนุบาลหน้า 
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                        ขาวพร้อมมม้านั่ง   จำนวน  4 ชุด ราคาชุดละ 2,600 บาท  รวมเป็นเงิน 10,400 บาท  
                        รายละเอียดดังนี้ (ศพด.หนองแวงยาว) 
  -โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 60*120*55 ซม.(กว้าง*ยาว*สูง) จำนวน 4 ตัว 
  -เก้าอ้ี/ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30*120*50 ซม. จำนวน 8 ตัว 
  -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ 
  -ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ 
  ทดแทนพัสดุเก่าท่ีชำรุด 
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
  พฤษภาคม 2564 
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 
ข้อความใหม่ 
          แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่วกับการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษางบลงทุน   
                  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  โต๊ะอนุบาลหน้าขาวพร้อมมม้านั่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ 
                  อนุบาลหน้าขาวพร้อมมม้านั่ง   จำนวน  4 ชุด ราคาชุดละ 2,600 บาท  รวมเป็นเงิน 10,400 บาท  
                  รายละเอียด รายละเอียดดังนี้ (ศพด.หนองแวงยาว ) 
  -โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 60*120*55 ซม.(กว้าง*ยาว*สูง) จำนวน 4 ตัว 
  -เก้าอ้ี/ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30*120*35 ซม. จำนวน 8 ตัว 
  -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ 
  -ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ 
  ทดแทนพัสดุเก่าท่ีชำรุด 
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
  พฤษภาคม 2564 
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 
ข้อความเดิม 
  2.2 แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่วกับการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษางบ 
                     ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  โต๊ะอนุบาลหน้าขาวพร้อมมม้านั่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  
                     โต๊ะอนุบาลหน้าขาวพร้อมมม้านั่ง   จำนวน  2 ชุด ราคาชุดละ 2,600 บาท  รวมเป็นเงิน 5,200 บาท  
                     รายละเอียดดังนี้ (ศพด.กุดหว้า) 
  -โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 60*120*55 ซม.(กว้าง*ยาว*สูง) จำนวน 4 ตัว 
  -เก้าอ้ี/ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30*120*50 ซม. จำนวน 8 ตัว 
  -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ 
  -ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ 
  ทดแทนพัสดุเก่าท่ีชำรุด 
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
  พฤษภาคม 2564 



  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
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              -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 
ข้อความใหม่ 
     แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่วกับการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษางบลงทุน  ค่า       
              ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  โต๊ะอนุบาลหน้าขาวพร้อมมม้านั่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอนุบาลหน้า 
              ขาวพร้อมมม้านั่ง   จำนวน  2 ชุด ราคาชุดละ 2,600 บาท  รวมเป็นเงิน 5,200 บาท รายละเอียด  
              รายละเอียดดังนี้ (ศพด.กุดหว้า) 
  -โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 60*120*55 ซม.(กว้าง*ยาว*สูง) จำนวน 4 ตัว 
  -เก้าอ้ี/ม้านั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30*120*35 ซม. จำนวน 8 ตัว 
  -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ 
                     -ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ 
  ทดแทนพัสดุเก่าท่ีชำรุด 
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
  พฤษภาคม 2564 
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 
 

นายหวัน สีหามาตย์  - ตามรายละเอียดที่ท่านปลัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงรายละเอียดไปนั้น 
ประธานสภา           ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม           สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ได้พิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไขจึงมีมติรับรองรายงาน 
                           การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  
                           มีมติรบัรอง.........11..............เสียง 
                           ไม่รับรอง.............-..............เสียง 
                           งดออกเสียง..........-.............เสียง 
                     5.2 การประชาคมเพื่อนำโครงการเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
                          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล  เนื่องจากใกล้ถึงระยะเวลาการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
ปลัด อบต./เลขานุการ แล้วนะครับ และการประชุมสภาฯในรอบถัดไป ขอให้สมาชิกทุกท่านมีรายละเอียดข้อมูลที่จะ 
                            นำมาเสนอในที่ประชุมเพ่ือหาข้อสรุปต่อไปแต่ก่อนอ่ืนเราจะต้องมีการประชาคมเพ่ือขอความ 
                            คิดเห็นของประชาชนเพ่ือหาข้อสรุปที่เป็นเอกฉันท์ก่อน เพ่ือให้การใช้งบประมาณท่ีเกิดความคุ้มค่า  
                            และเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนมากที่สุด กระผมขอเสนอเรื่องการประชาคมดังนี้ครับ 

1. ให้ทุกหมู่บ้านประชาคมกันเองภายในหมู่บ้านโดยมีผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านเข้าร่วมแสดง 
ความคิดเห็น 

2. การประชาคมให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่เข้าร่วมประชาคมกับหมู่บ้าน 
เพ่ือรับฟังการแสดงความคิดเห็น 
มติที่ประชุม           สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ มีมต ิให้ทุกหมู่บ้านประชาคมกันเองภายในหมู่บ้านโดยมีผู้นำ 
                          หมู่บ้านและชาวบ้านเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
                           มีมติรบัรอง.........11..............เสียง 
                           ไม่รับรอง.............-..............เสียง 



                           งดออกเสียง..........-.............เสียง 
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พักประชุม เวลา 12.00 น  -  13.00 น. 

ประชุมต่อเวลา 13.00 น.   
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายหวัน  สีหามาตย์ 6.1.เรื่องการเปลี่ยนแปลงส่วนงานที่รับผิดชอบการใช้รถพยาบาลฉุกเฉินโดยกองช่างขอใช้        
ประธานสภาฯ             - รถพยาบาลฉุกเฉินคันเดิม หลังจากท่ีรถพยาบาลฉุกเฉินคันใหม่มีหนังสือจากสาธารณสุข 
                               จังหวัดขอนแก่น อนุมัติให้ใช้งานได้ และภารกิจงานกองช่างต้องใช้รถในการลงพ้ืนที่สำรวจถนน 
                               ที่ชำรุดเสียหาย และการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบล 
                              - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชุมนา   - สำหรับรายละเอียดนั้น กระผมขอมอบหมายให้ท่านปลัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการ ผอ.กองช่าง  
นายก อบต.ดอนดู่        ได้ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล   - ด้วยกองช่าง ณ ปัจจุบันมีงานที่ต้องออกพ้ืนที่เพ่ือไปสำรวจถนนที่ชำรุดเสียหายตามท่ีผู้นำหมู่บ้าน   
ปลัด อบต./เลขานุการ   ได้แจ้งเป็นหนังสือเข้ามาถึงหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อีกท้ังต้องแก้ไขปัญหาการ 
                             ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารระให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไฟฟ้ามีปัญหาซึ่งกองช่างจำเป็นต้อง           
                             ใช้ยานพาหนะในการออกสำรวจพร้อมจะออกพ้ืนที่ได้ตลอดเวลา เนื่องจากปัจจุบันองค์การบริหาร 
                             ส่วนตำบลดอนดู่ได้จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถพยาบาลฉุกเฉินใหมท่ดแทนคันเดิมที่มีสภาพไม่  
                             เหมาะสมต่อการให้บริการประชาชนไปแล้วนั้นดังนั้นหากรถรถพยาบาลฉุกเฉินใหม่ได้รับการอนุมัติ 
                             ให้สามารถใช้งานได้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นตามท่ีงานสาธารณสุขได้ทำหนังสือ 
                            ขออนุมัติไปแล้วนั้น กองช่างจึงขออนุมัตินำรถรถพยาบาลฉุกเฉินคันเดิมใช้ในงานสำรวจออกพ้ืนที่ 
                            และงานอื่นๆกองช่าง ซ่ึงกองช่างได้ทำหนังสือบันทึกขออนุมัติไปยังผู้บริหารไปแล้วนั้น จึงขอรายงาน 
                            ต่อที่ประชุมสภาฯ รับทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
ที่ประชุม                - รับทราบ 
 

นายหวัน  สีหามาตย์   6.2 รายงานค่าใช้จ่าย โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2567 
ประธานสภาฯ           - ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดต่อเลยครับ 
นายทวีศักดิ์ บุญกุศล    - ขอชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2567  
ปลัด อบต./เลขานุการ   ดังต่อไปนี้ครับ    
                              โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567  
                              ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกรณีบุคคลที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการตัดสิน  

- กรรมการฟุตบอล 800 บาท × 4 คน × 3 วัน          เป็นเงิน  9,600.-  บาท 
- กรรมการวอลเลย์บอล 800 บาท × 4 คน × 3 วัน    เป็นเงิน  9,600.-  บาท 
- กรรมการตระกร้อ 800 บาท × 4 คน × 3 วัน         เป็นเงิน  9,600.-  บาท 



จำนวนเงินทั้งหมด  28,800.- บาท 
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2. ค่าถ้วยรางวัล 4,500  
- ถ้วยรางวัลฟุตบอลชาย 3 ถ้วย จำนวนเงิน 3,200 บาท (ชนะเลิศ / รองชนะเลิศอันดับ1 /

รองชนะเลิศอันดับ2) 
- ถ้วยรางวัลวอลเลย์บอลหญิง 3  ถ้วย จำนวนเงิน 2,600 บาท (ชนะเลิศ / รองชนะเลิศอันดบั

1 /รองชนะเลิศอันดับ2) 
- ถ้วยรางวัลเซปักตระกร้อชาย 3  ถ้วย จำนวนเงิน 1,500 บาท (ชนะเลิศ / รองชนะเลิศอันดับ

1 /รองชนะเลิศอันดับ2) 
จำนวนเงินทั้งหมด  7,300.- บาท 

- เงินรางวัลไม่เกิน 30% 
ประเภทฟุตบอลชาย  ชนะเลิศ จำนวนเงิน 5,000 บาท 
                           รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงิน 3,000 บาท 
                           รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวนเงิน 2,000 บาท 
                           รองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวนเงิน 1,000 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งหมด 11,000.- บาท 

- ประเภทวอลเลย์บอลหญิง  ชนะเลิศ จำนวนเงิน 5,000 บาท 
                            รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงิน 3,000 บาท 
                            รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวนเงิน 2,000 บาท 
                            รองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวนเงิน 1,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งหมด 11,000.- บาท 

- ประเภทเซปักตระกร้อชาย  ชนะเลิศ จำนวนเงิน 3,000 บาท 
                                                                     รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงิน 2,000 บาท 
                                                                     รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวนเงิน 1,000 บาท 
                                                                     รองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวนเงิน 500 บาท 
                                    รวมเป็นเงินทั้งหมด 6,500.- บาท 
3. ค่าอุปกรณ์กีฬาฯ 

- ฟุตบอลเบอร์ 5 จำนวน 3 ลกู เป็นเงิน 1,770.-บาท 
- วอลเลย์บอล  จำนวน 4 ลูก เป็นเงิน 2,760.-บาท 
- ตะกร้อ คาดน้ำตาล จำนวน 4 ลูก เป็นเงิน 1,560.-บาท 
- เน็ตตะกร้อ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 590.-บาท 
- เน็ตวอลเลย์บอล จำนวน 1 ชดุ เป็นเงิน 590.-บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,270.-บาท 
 

 



4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ 
- ค่าแปรงทาสี 2 อันๆละ 60 บาท เป็นเงิน 120 บาท 
- กระดาษกาว 5 ม้วนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 175 บาท 
- ปูนขาว 3 กระสอบ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท 
- สีน้ำเดนโซ่ภายนอก 1 แกลลอน เป็นเงิน 280 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,175.-บาท 
5. ค่าบำรุงสถานที่ค่าน้ำค่าไฟ  5,000.-  บาท 
6. ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง     5,000.- บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการ      

-  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  5,170.- บาท 
8.ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน 

- ค่าธงสีทีมเสาธง และธงใช้เดินขบวนแห่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 2 ผืน เป็นเงิน 1,200.-บาท 
- ค่าจัดซื้อพลุที่ใช้ในพิธีเปิดงาน เป็นเงิน 400 บาท 
- ค่าเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประธาน

ในพิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน 155 คน x 150 บาท เป็นเงิน 23,250.-บาท 
- ค่ารับรองสำหรับแขกรับเชิญในพิธีเปิด (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) 300 x 30 บาท เป็นเงิน 

9,000.- บาท 
- ค่าเวชภัณฑ์ เป็นเงิน 2,805.-บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,655.-บาท 
         9. ค่าชุดนักกีฬา 372 คน x 250 บาท รวมเป็นเงิน  93,000.-  บาท    
         10. ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับนักกีฬา จำนวน 372 คน x 140 บาท x 3 วัน 
          รวมเป็นเงิน  156,240.-บาท  

- กีฬาฟุตบอลชาย 14 คน จำนวน 12 หมู่บ้าน เป็น 168 คน 
- กีฬาวอลเลย์บอลหญิง จำนวน 12 คน จำนวน  12 หมู่บ้าน เป็นเงิน 144 บาท 
- กีฬาเซปักตะกร้อชาย จำนวน 5 คน จำนวน 12 หมู่บ้าน เป็น 60 คน  
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       375,610.-บาท     

 

 
           ที่ประชุม               - รับทราบ 
 นายหวัน สีหามาตย์  - ขอบคุณท่านเลขานุการฯสภาฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ ในวาระนี้ก็อภิปราย 
           ประธานสภาฯ          มาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากซักถามอะไรเพ่ิมเติม 
                                     หรือไม่ครับถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุมครับ  
 
 

        เลิกประชุมเวลา   15.30  น.  
 
 
 

ลงชื่อ       ทวีศักดิ์  บุญกุศล         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                            (นายทวีศักดิ์  บุญกุศล)  
                                               เลขานุการสภาฯ 
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ลงชื่อ        หวัน  สีหามาตย์        ผู้ตรวจ 

                (นายหวัน  สีหามาตย์) 
         ประธานสภาฯ 
 
 

 
                 ตรวจแล้ว                สมบูรณ์ครบถ้วน  
    ไม่ครบถ้วน  แก้ไขเรื่อง 1……………………………………... 
            2…………………………………….…. 
 
 
ลงชื่อ    รุ่งมิตร พรมด ี   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม        ลงชื่อ   สุดตา สารรัตน์    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
            (นายรุ่งมิตร พรมดี)               (นายสุดตา สารรัตน)์ 
 
 
ลงชื่อ     ทองคำ ดีวงษ ์   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม       ลงชื่อ  พรพิมล จันทร์เอน  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
         (นายทองคำ ดีวงษ)์               (นางพรพิมล จันทร์เอน) 
 
 

      ลงชื่อ   ทองเติม อุดหนองเลา   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                         (นางสาวทองเติม อุดหนองเลา) 

 

 

 


